



# แคสเสด

จดหมายข่าว : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีที่ 6 ฉบับที่ 10

## นิทรรศการเกษตรเจ้าคุณทหาร 2560

# น้อมนำศาสตร์พระราชาน้อมนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพันธ์ ตั้งจิตกุศลมั่น รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารวิชาการ เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ท่านเจ้าคุณทหาร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล แก่นมณี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ และร่วมในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาคณะ โดยมีคณะผู้บริหารจากคณะวิทยาลัย สำนัก หน่วยงานในสถาบัน และหน่วยงานภายนอก ให้เกียรติร่วมในพิธี

ในช่วงเย็นได้จัดมีพิธีเปิดงานนิทรรศการเกษตรเจ้าคุณทหาร ประจำปี 2560 “น้อมนำศาสตร์พระราชาน้อมนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน” จัดชมแปลงเกษตรสาธิต เพื่อสืบสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและคนไทย และปลูกจิตสำนึกความเป็นไทย ถ่ายทอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยโครงการนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ ทดลอง ค้นคว้า วิจัย บริการวิชาการ ของนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของสถาบัน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป จัดระหว่างวันที่ 10-19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และบริเวณลานด้านข้างหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานและกิจกรรมต่างๆ



- การแสดงผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา
- การประชุมทางวิชาการ, การบรรยายพิเศษ, การเสวนา, การอบรมอาชีพต่างๆ
- ลานแสดงสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร, พืชผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ, พรรณไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับต่างๆ
- เครื่องมือ เครื่องใช้ทางการเกษตร และปุ๋ยชีวภาพ
- สินค้าอุปโภค บริโภคจากกระทรวงพาณิชย์,ผลิตภัณฑ์

อาหารสมุนไพร, สินค้า OTOP ชุมชน, ร้านอาหารหลากหลาย รวมความอร่อยในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักศึกษาอาจารย์ บุคลากรของสถาบัน และประชาชนทั่วไป มาร่วมชมงาน ร่วมกิจกรรม และเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก





## งานเปิดตัว Microsoft office 365

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผชญิชัยภัต ไชยสิทธิ์ รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ เป็นประธานพิธีเปิดตัว Microsoft office 365 ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และได้ชมงานกิจกรรมที่บริษัท Microsoft (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำผลงานและผลิตภัณฑ์มาแสดงให้เห็นให้ผู้เข้าร่วมงาน



ได้ชม ณ บริเวณทางเดินโถงกลาง ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ 1 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 นอกจากนี้ มีการบรรยายเรื่อง “Modernize Student Life with Office 365 Education” โดยวิทยากรจากบริษัท Microsoft (ประเทศไทย) จำกัด และสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง สำนักงานอธิการบดี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมลิขสิทธิ์ Microsoft Office 365 โดยวิทยากรจากบริษัท Microsoft (ประเทศไทย) ให้กับคณาจารย์ บุคลากรของสถาบันฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น A-124 ชั้น 1 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดงานเปิดตัว โปรแกรมลิขสิทธิ์ Microsoft Office 365 เพื่อประชาสัมพันธ์การใช้งาน โปรแกรม Microsoft Office 365 ให้กับนักศึกษา และบุคลากรของสถาบันให้เป็นอย่างดีและมีความมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรของสถาบันให้สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้องและเพื่อให้บุคลากรของสถาบัน สามารถเลือกใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อีกช่องทางหนึ่ง

## MOU ร่วมกับรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด



เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี เป็นประธานให้การต้อนรับ พลเอกสุภกิจ นุตสถิตย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางเพื่อร่วมประชุมหารือความร่วมมือ ระหว่าง 2 สถาบัน ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

## สัมมนา “K-RIS บ้านแห่งนวัตกรรม สจล.”



สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล. ร่วมกับฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายภาครัฐและเอกชนเชิงรุก จัดสัมมนา “K-RIS บ้านแห่งนวัตกรรม สจล.” ภายใต้กิจกรรมสร้างความรู้และการเข้าถึงบริการ ITAP แก่ผู้ประกอบการไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จชัยภัต ไชยสิทธิ์ รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ เป็นประธาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล แจ่มชัด รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษา ผู้ประกอบการและบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต

## เสวนา “การพัฒนาริชาเรียนอาชีวศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0”

สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับสมาคมผู้พิมพ์ ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายวัสดุการเรียนการสอนนานาชาติ หรือ WORLDDIDAC Association จัดการเสวนา “60 Minutes Future Talk อนาคตอาชีวศึกษาไทยในยุคประชาคมอาเซียนกับ 5 มาตรการเร่งด่วนที่อาชีวศึกษาต้องทำปีนี้” หัวข้อ “สื่อดิจิทัลและไอทีกับการพัฒนาริชาเรียนการสอนอาชีวศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0” เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสำนักหอสมุดกลาง



## เสวนา “สถาบันทางการเกษตรกับศาสตร์พระราชา”



คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. จัดการเสวนา “สถาบันอุดมศึกษาทางการ เกษตรกับการน้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล แก่นมณี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร (ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง) , อ.เดชา ศิริภัทร (มูลนิธิข้าวขวัญ) และผู้ใหญ่สมศักดิ์ เครือวัลย์ (ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง) เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง C-201 อาคารเจ้าคุณทหาร





คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

## เปิดการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพของครุสภา 9 มาตรฐาน

ดูรายละเอียดได้ที่...<http://www.ided.kmitl.ac.th/.../40-public-relatio.../324-teach59>

**กำหนดจัดฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู**  
ของครุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560  
จัดฝึกอบรมระหว่างเดือน มีนาคม - มิถุนายน 2560 ( จัดอบรม 2 รุ่น )  
จัดโดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

**KMITL JOB FAIR 2560**  
28-29 มีนาคม 2560  
เวลา 09.30-16.30 น.  
ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)

Super Hi-Tech  
บริษัทชั้นนำกว่า 360 บริษัท รอคุณอยู่ที่นี้

## สำนักทะเบียนและประมวลผล #1 สัญจร

สำนักทะเบียนและประมวลผล สจล. สัญจร ครั้งที่ 1 โดยมี ผศ.ดร.อรรณูญา วลัยรัชต์ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นประธานดำเนินกิจกรรมเล่นเกมส์และแจกของรางวัล ถ้าม-ตอบ การให้บริการเชิงรุกในภารกิจของงานทะเบียนและประมวลผล เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ณ บริเวณโถง อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ 1 โดยมีนักศึกษาและบุคลากรสนใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

